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ผนวก ค 

 

บทสัมภาษณผูบริหารบริษทัทรู คอรปอเรชั่น 

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2550  เวลา 14.00 – 15.30 น. 
ณ สํานกังานใหญ บริษทั ทรู คอรปอเรชั่น 

 

 
ผูสัมภาษณ: จากที่เรามีพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ป 2543 อํานาจตามกม.ของกทช. ในการ

พิจารณาอนุมัติคลื่นความถี่ WiMAX ในขณะที่ยังไมมี คณะกรรมการรวมหรือ กสช วามีหรือไม 

ผูใหสัมภาษณ: หัวขอนี้เกาไปแลว เราไดลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 ไปแลว ซึ่งตาม

มาตรา 47 “คลื่นความถี่ที่ใชในการสงกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน…….เปนองคกรหนึ่ง ซึ่งคําวา

องคกรหนึ่ง เมื่อเทียบกับป 40 ก็คือรวมกันเปนองคกรเดียว แลวทําหนาที่อะไรบาง 

1. จัดสรรคลื่นความถี่ 

2. กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน เปนอํานาจหนาที่เดิมของกสช. สวนกิจการโทรคมนาคมเปนขอ

งกทช.เดิม ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ ซึ่งหมายความวาตองมีพรบ.ออกมาสนับสนุน ซึ่งหากไปดู

มาตรา 305 อันเปนบทเฉพาะกาล ในภาวะเริ่มแรกยังคงบังคับใชไมได เนื่องจากเคาบอกวาหามนํา

มาตรา 47 วรรค 2 มาใช จนกวาจะมีการออกพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแล โดยพรบ.

ดังกลาว ตองจัดทําขึ้นภายใน 180 วันหลังแถลงตอรัฐสภา ซึ่งก็คือตองรอหลังเลือกตั้ง โดย

สาระสําคัญของพรบ.นี้คือ ใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน เปนหนวยงานยอยภายในองคกรนั้น 

แยกตางหากจากกัน ซึ่งก็คือมีหนวยงานยอย 2 หนวยงาน โดยหนวยงานที่ 1 ทําหนาที่ กํากับดูแล

ทางดานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน (ซึ่งก็คือกสช.เดิม) หนวยงานที่ 2 ทําหนาที่กํากับดูแลดาน

โทรคมนาคม (ซึ่งก็คือกทช.เดิม) แตหนวยงานยอย 2 หนวยงานดังกลาว มีหนาที่เฉพาะในการ

กํากับดูแล โดยหนาที่ในการจัดสรรความถี่ เปนขององคกรใหญ ดังนั้นหากถามวา ขณะนี้ กทช.มี

อํานาจในการจัดสรรความถี่หรือไม ก็ตองยึดตามรัฐธรรมนูญเกา เพราะรัฐธรรมนูญใหมยังไมมีผล

บังคับใช ดังนั้น กทช.ก็ยังมีสิทธิ แตคิดวากทช.คงยังไมกลาออกใบอนุญาตตอนนี้ เพราะตอนนี้

อาจจะดูเหมือนอยูในฐานะรักษาการมากกวา 
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ผูสัมภาษณ:  หากสมมติวาไมสามารถจัดสรรคลื่นความถี่ได จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรม

โทรคมนาคมอยางไร 

ผูใหสัมภาษณ :  จากการตีความของกฏษฎีกาตามพรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ป 

2543 ใหความเห็นวาใหนําตารางคลื่นความถี่โทรคมนาคมตามแนวทางของ ITU มาใชเปน

แนวทางไปพรางกอน ดังนั้นความถี่อะไรก็ตามที่เขียนระบุไวชัดเจนวา ความถี่นั้นใชในกิจการอะไร 

เชน ใชเปน Fixed Mobile Satellite แตไมใช Broadcast ซึ่งความถี่ไหนที่เกี่ยวของกับ Broadcast 

ก็จะเปนอํานาจของกสช. ซึ่งตองรอกอน กทช.จึงไมมีอํานาจตรงสวนนั้น โดยผูใหบริการ Internet 

Broadband หลักๆไดแก TOT ซึ่งครอบคลุมทั้งในกทม.และตางจังหวัด (Wire line)  และ True 

ครอบคลุมกรุงเทพ และ TT&T ครอบคลุมตางจังหวัด ซึ่งทง True และ TOT มี license ในการ

ใหบริการทั้งประเทศ โดยคิดวาบริษัททั้งหมด จะตองขอ license ในการใหบริการ WiMAX เพื่อ

เปนทางเลือกในการขยาย Network เพราะฉะนั้นผลกระทบก็คือ หากยังไมมีการจัดสรรคลื่น

ความถี่ดังกลาวได อาจทําใหการขยาย Network ไปยังพื้นที่ที่บริการ Internet Broadband ยังเขา

ไมถึง อาจจะตองลาชาออกไปอีก อาจสรางผลเสียตอประชาชน นอกจากนี้การแขงขันของผู

ใหบริการ ก็อาจจะยัง ทรงๆตัวอยู อาจจะไมเนนในเรื่องคุณภาพของผูใหบริการมากนัก แตหันไป

มุงเนนการแขงขันทางดานราคาเปนสวนใหญ  

ผูสัมภาษณ: จากการที่มีการให Trial WiMAX ที่ความถี่ 3.5 GHz และถาหากมีการให

ใบอนุญาตในยานความถี่ดังกลาว จะสงผลใหเกิดการฟองรองจากผูใหบริการที่มีใบอนุญาตยาน

ความถี่ดังกลาวอยูกอนหนา ตามมาหรือไม   

ผูใหสมัภาษณ:  ถาหากกทช.ถือตาม ITU โดย ITU บอกวาในยานความถี่ดังกลาวจะสามารถ

เปลี่ยนกิจการที่เปน Secondary มาเปน Co-primary คือมีความสําคัญเทากัน ดังนั้นในการจดัสรร

ก็จะมีสิทธิเทากัน โดยจะตองใหผูเปนเจาของเดิมอยูกอน ซึ่งก็คือ ดาวเทียมไทยคม ของบริษัท ชิน 

แซทเทลไลท วาจะตองไมโดนรบกวนแตจากการทดลองใหบริการ WiMAX ในพื้นที่อําเภอลาดหลุม

แกว ผลปรากฎวา คลื่นสัญญาณ WiMAX ไปรบกวนสัญญาณดาวเทียมไทยคม ซึ่งผลการทดลอง

ดังกลาว ก็เปนไปในแนวทางเดียวกันกับหลายประเทศ ทั้งในเวียดนาม สิงคโปร ฮองกง ซึ่ง

ทายที่สุดแลว ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็จะขึ้นอยูกับวิจารณญาณของกทช.วาหากสัญญาณ WiMAX ไปรบกวน

สัญญาณดาวเทียมจริง แตการรบกวนดังกลาวสงผลตอประชากรมากนอยแคไหน โดยคิดวา 

ความถี่ยานนี้มีความเปนไปไดนอย ที่จะไดรับการยอมรับในบานเรา 

ผูสัมภาษณ:  คิดวาความถี่ในยานไหนที่เหมาะสมที่จะนํามาใชกับ WiMAX ในประเทศไทย 
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ผูใหสัมภาษณ:  จากการที่ WiMAX มีอยู 2 มาตรฐาน คือ Fix และ Mobile WiMAX โดย Mobile 

WiMAX นําโดยผูใหบริการรายใหญของโลก ก็คือ Sprint Nextel โดยเคามีความถี่อยูในยาน 2.5 

GHz ดังนั้น vender ทุกรายก็มุงไปทางนี้เพื่อที่จะ support ยานความถี่ 2.5 GHz โดยจะทํา

อุปกรณลอตแรกออกมาเปน 2.5 GHz ดังนั้น 2.5 GHz มีความพรอมมากที่สุด ซึ่งในบานเรา กทช.

อาจจะทําการ Reallocate ความถี่ยาน 2.5 GHz ใหม หรือทํา Reforming ใหม โดยจะตองไมเขา

ไปยุงเกี่ยวในสวนของ Broadcast   

ผูสัมภาษณ:  ความคิดเห็นทางดานการเปดการคาเสรีทางดานโทรคมนาคม 

ผูใหสัมภาษณ:  ไมทราบ 

ผูสัมภาษณ:  ความคิดเห็นตอนโยบายการกํากับดูแลของกทช.มีสวนสงเสริมหรือเปนอุปสรรค

ตอธุรกิจ Internet Broadband ในปจจุบันหรืออนาคตหรือไม 

ผูใหสัมภาษณ:  ในดานนโยบายการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม หรือดานบริการทรัพยากร

โทรคมนาคม ก็มีการดันใหเกิด Broadband ข้ึนมาใช จะเห็นไดวาดานนโยบายดี แตยังไมเห็นมี

การทําอะไรเปนรูปธรรม ถาหากดูจากแนวนโยบายดูเหมือนจะสงเสริม แตนโยบายยังไมไดลงลึก

ถึงวาจริงๆแลวเปนยังงัย เชน กทช.บอกวา สงเสริมให สามารถเอาคลื่อนความถี่ 2.5 ไปทํา 3G ก็

ได WiMAX ก็ได แตก็เปนแคการพูดลอย เพราะยังไมเคยเห็นมีการ Implement จริงๆหรือมีการ

ประกาศจริงๆ สรุปคือ จริงแลวยังไมเห็นวานโยบายของกทช.สามารถทําไดตามที่วามาหรือเปลา 

ผูสัมภาษณ:  ความคิดเห็นตอสภาพการแขงขันของธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนด จากเดิมที่ไม

เคยมีกทช. และหลังจากมี กทช. 

ผูใหสัมภาษณ:  หากมองในดานของเทคโนโลยีไมวาจะมีหรือไมมีกทช.ก็ยังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง 

ดวยที่ ADSL เปนเทคโนโลยีที่มากอนจะมีกทช. และหลังจากมีกทช.แลว กทช.เองก็ไมไดพยายาม 

Push เทคโนโลยีอะไรในการใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบรนดเพิ่มเติม เนื่องจากกทช.ตองทําให

เกิดความเปนกลางในทุกๆเทคโนโลยี  

ผูสัมภาษณ:  การประยุกตใชเทคโนโลยี WiMAX  

ผูใหสัมภาษณ:  โดยตอนนี้หลักๆมีใชที่ India เวียดนาม สิงคโปร ในยานความถี่ 3.5 GHz โดย

รูปแบบหลักๆในการใหบริการ หรือพื้นที่เปาหมายในการใหบริการตองใช WiMAX ในพื้นที่ที่ไมมี

สายทองแดงอยู คือ 1. พื้นที่ชนบท 2.ชุมชนเกิดใหม 3.ชุมชนที่มีอยูแตไมสามารถวางโครงขายสาย

ได โดยรูปแบบในการใหบริการ WiMAX คือ  

1.ใช WiMAX เปน Backhaul Mode โดยอาจจะใชอุปกรณ WiFi ตางๆ ซึ่งยังคงติดตอส่ือสารกับ 

WiFi Hotspot โดยที่ WiFi Hotspot จะถูกเชื่อมตอเปน Backhaul โดยผานระบบ WiMAX หรือ ใช
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เปน Backhaul ใหกับระบบ Cellular ก็คือมีการใชเปน Backhaul ใหกับเทคโนโลยีอยางใดอยาง

หนึ่ง 

2.ใชเปน Access Mode เหมาะสําหรับพื้นที่ที่ไมมี Infrastructure อยูกอน สําหรับ Business 

Model ที่นาสนใจสุดนาจะเปนการนําไปใชงานกับพื้นที่ขอบๆกรุงเทพ ที่เปนหมูบานเกิดใหม 

เนื่องจาก ADSL ยังเขาไปไมถึง ในสวนของพื้นที่ชนบทหรือ rural area ลงทุนไปแลวอาจจะไม

คุมคา เนื่องจาก penetration rate ของ PC/House hold ในตางจังหวัดยังต่ํามาก ในขณะที่พื้นที่

ปริมณฑล หรือ suburban คงจะไมลงทุนเนื่องจากมีขายสาย ADSL อยูแลว โดยในการลงทุนตอง

คํานึงถึง Tele density หรือความหนาแนนของประชากรในการใชบริการวาหากลงทุนไปแลวจะ

คุมคาหรือไม 

ผูสัมภาษณ:  WiMAX สามารถแขงขัน ADSL ไดหรือไม 

ผูใหสัมภาษณ: ตอบวาไม เพราะเปน Wireless Technology ยังงัย Channel Bandwidth ก็ตอง 

share ในการใชงาน ยังงัยก็สู Wire line ไมได 

ผูสัมภาษณ:  นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่เปนจุดออนของ WiMAX คือในเรื่องของความถี่ใน

การจัดสรรใหแตละรายใหเพียงพอ 

ผูใหสัมภาษณ: ประเด็นนี้ยังบอกไมได เพราะวาไมทราบวากทช .จะใหในยานไหน  ไมได

หมายความวาจะจัดสรรใหแคยานเดียว อาจจะมากกวาก็ได เชน อาจเปน 2.3, 2.5, 3.5 สวนใน

ประเด็นของ speed ตอนนี้ทุก vender implement 802.16e ในฐานะที่เปน Access Mode หมด

เลยยังไมมี Backhaul Mode โดย Average Throughput /Sector อยูที่ 5 Mbps 

ผูสัมภาษณ:  ความเขากันไดของเทคโนโลยี WiMAX กับตัวเทคโนโลยีอ่ืน เชน ADSL 

ผูใหสัมภาษณ: โดย Architecture ของ WiMAX ซึ่งเปน All IP Structure 

ผูสัมภาษณ:  จุดเดน จุดดอย 

ผูใหสัมภาษณ: นอกจากนี้จุดออนอีกอยางของ WiMAX เห็นไดจากที่เกาหลี คา License ของ 

WiMAX สูงมาก ซึ่งหากนํามาใหบริการจริง ไมแนวาจะคุมตอการลงทุนหรือไม แตในทางกลับกัน

คา patent ของ WiMAX เมื่อเทียบกันเทคโนโลยีอ่ืน เชน 3G จะถูกกวามาก 

ผูสัมภาษณ:  จะมีการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี WiMAX เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ 

ผูใหสัมภาษณ: ตอนนี้มีแคการมองวาจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ตัวเองมีอยูไปสู WiMAX ไดอยางไร 

ซึ่งไมไดมองวาหากมี WiMAX และจะพัฒนาตอไปยังเทคโนโลยีตอไปยังไง ณ ตอนนี้ WiMAX 

position ตัวเองไปที่ 4G มากกวาโดย LTE ของ UMTS ก็จะใชเทคโนโลยี OFDM เชนเดียวกัน ซึ่งก็

ตรงกับ WiMAX  
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ผูสัมภาษณ:  ตอนนี้ความพรอมของอุปกรณ WiMAX 

ผูใหสัมภาษณ: โดยตอนนี้ Vendor หลายๆรายหยุดผลิต 802.16d แลว ตอนนี้แคใหการ

สนับสนุนกับ Operator ที่เปนลูกคาเกา โดยทาง WiMAX Forum ไดออกประกาศวาจะมีการ

ทดสอบ Mobile WiMAX ต้ังแต Q1 ของป 2007 แตจนตอนนี้ก็ยังไมการทดสอบ certificate จึงยัง

ไมเกิดทําใหลาชา 

ผูสัมภาษณ:  ความคุมคาในการลงทุน 

ผูใหสัมภาษณ: True ไดลอง Trial ที่หมูบานๆหนึ่ง โดย Reuse Infrastructure บางสวนที่มีอยู 

เชน Tower, Base station, Transmit ion เดิม เพื่อใหตนทุนต่ําที่สุด โดย Focus ไปที่ Suburban 

Area คือที่ที่เกิดหมูบานใหมๆ โดยผลที่ได CAPEX/Sub ของ WiMAX อยูที่ประมาณ 500$/Sub 

โดยตนทุนสวนมากตกอยูในสวนของ CPE เกินกวาครึ่งหนึ่ง  ในขณะที่ ADSL CAPEX อยูที่ 

160$/Sub ซึ่งจะเห็นวา CAPEX ของ ADSL ตํ่ากวาเกือบ 3 เทา แตทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับ Throughput ที่

ตองการดวย ซึ่งหากตองการ Throughput ตํ่าเทากับ ADSL CAPEX ของ WiMAX จะอยูที่

ประมาณ 280$/Sub ซึ่งก็ยังสูงกวา ADSL อยู 120$  

ผูสัมภาษณ:  ความคิดเห็นตอเทคโนโลยี WiMAX เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตบรอด

แบนดอ่ืนๆ เชน ADSL 3G  

ผูใหสัมภาษณ: หากพิจารณา Life Cycle ของ DSL จะคอนขาง Mature เปนที่สุดของเทคโนโลยี

แลว ไมวาจะเปน ADSL 2+ ในขณะที่ WiMAX เพิ่งจะเริ่มไตข้ึนมาอีกฝงของ 3G เองเมื่อเทียบกับ 

WiMAX ก็ถือวา Mature มากกวา เพราะ standard ของ 3G เรียบรอยแลว และมีการ Deploy ไป

แลวบางในบางพื้นที่ ในขณะที่ WiMAX Standard เพิ่ง define เสร็จ กําลังจะออก certificate ซึ่ง

ตัวเทคโนโลยี ยังไมนิ่ง ในดานความพรอมของอุปกรณก็ยังไมมีรองรับมาก ความสามารถในการใช

งานรวมกันของอุปกรณก็ยังไมมีการยืนยัน มีเพียงแตการกลาวอาง วาสามารถใชงานรวมกันได 

เชนอุปกรณของ Huawei สามารถใชรวมกับอุปกรณของ Nokia, Motorola, Alcatel ได แตก็เปน

แคการกลาวอาง ในขณะที่ ADSL มีอุปกรณรองรับมากมาย และราคาก็ตํ่ากวา WiMAX มาก โดย

คิดวา WiMAX จะพรอมจริงๆประมาณป 2009 

ผูสัมภาษณ:  ปจจัยในการกําหนดความสําเร็จของ WiMAX 

ผูใหสัมภาษณ: หลักๆคือ ความ Mature ของ WiMAX สวนขอจํากัดหลักๆคือ ecosystem หรือ

ระบบนิเวศนของระบบ WiMAX เองคือ การที่ Standard ยังไมพรอม การขาดความหลากหลาย

ของอุปกรณการตอบรับของ Operator การตอบรับของ User และการแขงขันระหวางเทคโนโลยี

ดวย โดยที่ WiMAX เปน Broadband จึงมีการแขงขัน 2 ดาน คือ ดานหนึ่งแขงกับ ADSL อีกดาน



 

 
 

87 

หนึ่งแขงกับ 3G ดานหนึ่งที่สําคัญมากในประเทศไทยคือ ชวงเวลาในการออกใบอนุญาต 

(License) ซึ่งหากการออก License WiMAX กอนเชื่อวาทุกรายจะไปขอ License WiMAX แตหาก

ออก License 3G กอน ก็คงไปเลือก 3G แตถาหากออกมาพรอมกัน operator คงตองชั่งน้ําหนัก

วาจะไปทางไหน แตก็มองยากเพราะถาหากมองทางดาน Throughput เทียบกับ 3G แลว WiMAX 

จะใหไดมากกวา 3G ซึ่งถาหากเปน Fixed Residential Broadband WiMAX จะเหมาะสมกวา 

3G แต Wire line ก็เหมาะสมกวา WiMAX (หากมองเฉพาะในแงของ Throughput) 

ผูสัมภาษณ:  การแขงขันในตลาด Internet Broadband หากเปดใหบริการ WiMAX ดานความ

พรอมของผูบริโภค 

ผูใหสัมภาษณ: ตรงที่มี ADSL ผูบริโภคคงจะใชงานเทคโนโลยีดังกลาวไปแลว แต WiMAX คงไป

ลงในพื้นที่ที่ไมมี ADSL โดยผูบริโภคคงไมคํานึงถึงตัวเทคโนโลยี คงมองที่บริการมากกวา 

ผูสัมภาษณ:  ดานการสนับสนุนอุปกรณตางๆของผูผลิต 

ผูใหสัมภาษณ: ผูผลิตมีความพรอมอยูแลว คอนขางมากดวย แต standard ของ WiMAX 

ตางหากที่ยังไมพรอม 

ผูสัมภาษณ:  โอกาสเขาสูตลาดของผูใหบริการ Broadband รายใหม 

ผูใหสัมภาษณ: จะชวยลด entry barrier ของบริการ Broadband เพราะ entry barrier หลักๆที่ผู

ใหบริการใหมจะเขามาและตองเจอก็คือ เปนตนทุนในการลงโครงขายสายที่เปน infrastructure ซึง่

อาจจะลดตรงนี้ ในขณะที่ผูใหบริการรายเกาก็ยังไดเปรียบอยูในแงที่วาใหบริการ MVNO โดยผู

ใหบริการรายเกาซึ่งมีขายสายอยูแลว อาจลง WiMAX เพิ่มและใหผูบริการรายใหมเชาใหบริการ 

คือจะทําหนาที่เปน Network operator แยกออกมาจาก ISP 

ผูสัมภาษณ:  โอกาสสอดแทรกของเทคโนโลยีอ่ืน 

ผูใหสัมภาษณ: Femto Cell แตยังไงก็แลวแตประเทศไทยเองคงจะไมสามารถกําหนดทิศทางของ

เทคโนโลยีที่จะเขามาสอดแทรกได เนื่องจากเราเปนผูซื้อเทคโนโลยี คงตองตามทิศทางของสวน

ใหญในโลก แตโอกาสที่จะมีเทคโนโลยีใดมา replace มือถือเปนไปไดยาก 

ผูสัมภาษณ:  Application หลักที่เหมาะสมกับ WiMAX 

ผูใหสัมภาษณ: อะไรที่เปน Data เปน Niche Market 

 

 

 

 




